

11. ๑๑. ๐๔. ๕๙.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 พระนครศรีอยุธยา
 รับเลขที่ ๕๒๗๗
 วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
 เวลา ๑๕:๐๐

ที่ ศธ 0514.6.2.2.7/๑ 1315

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

4 เมษายน 2559

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 รับเลขที่ ๓๗๘
 วันที่ ๒๐ / ๒๕๕ / ๕๙
 เวลา 15:00 น.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พย.ม.(สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2. เอกสารพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาชีพ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (พย.ม.) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง และมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวางแผนขยายเวลาการรับสมัครรอบที่ 2 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด วัน เวลาในการรับสมัครผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์ <https://gs.kku.ac.th>

อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ ประธานหลักสูตรฯ โทรศัพท์มือถือ 089-5757409 e-mail : saovir@kku.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน.....นาง.....

ดำเนินการ

Signature

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักษณ์ หังซาด)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

Signature

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เกื้ออนาคดี)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

- มอบคุณกฤษณ์

พร.

Signature

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว

โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 132-133

โทรสาร 0-4334-8301

พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Nurse Practitioner)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมในสังคมโลกที่ไร้ขอบเขต ตลอดจนนโยบายด้านการเมือง ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวในทุกพื้นที่ และทุกเพศวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความหลากหลายมีผลกระทบต่อบุคคลและครอบครัวต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีค่านิยมด้านวัตถุสูง โดยเฉพาะในครอบครัวที่ขาดความเข้มแข็งทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่ มักจะมีความบกพร่องในด้านการถ่ายทอดค่านิยมที่ดีแก่สมาชิกในช่วงวัยต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวจากการย้ายถิ่นของบุคคลวัยแรงงานซึ่งมีบทบาทเป็นบิดามารดา หรือผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้บทบาทการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติที่สามารถคิดค้น สรรค์สร้างแนวทางใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพบุคคลและครอบครัวในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมิติการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพให้บุคคลและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย ตลอดจนอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าปัญหาสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการให้บริการสุขภาพควรมุ่งเน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และต้องการบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญด้านเวชปฏิบัติ และการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัวทั้งระบบ ในระบบบริการสุขภาพที่หลากหลายทุกระดับ ให้การดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปยังบ้านในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ปรึกษาแก่บุคคลากรในทีมสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือครอบครัว ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวได้ทั้ง ๔ ระยะตามแนวคิดการดูแลสุขภาพครอบครัวของ WHO (2000) ที่ระบุระบบและแนวทางการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพครอบครัวตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) เน้นการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือผู้ที่เจ็บป่วย (Early detection) และการตรวจคัดกรอง (Screening) เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยก็สามารถให้การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพในระยะตติยภูมิ (Tertiary prevention and rehabilitation) เพื่อให้เกิดการปรับตัว มีการใช้ทรัพยากรทั้งภายในครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวะความตึงเครียดจากการเจ็บป่วย มีการฟื้นฟูสภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคมทำให้มีสภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมด้วยความผาสุก ดังนั้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว จึงมุ่งผลิิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาลให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพของบุคคล และครอบครัว รวมทั้งความรู้ด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ความรู้ด้านสถิติ การวิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้างระบบบริการสุขภาพครอบครัว เป็น “พยาบาลประจำครอบครัว” ที่สามารถทำงานเพื่อการดูแลสุขภาพครอบครัวได้อย่างลุ่มลึกและเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มีการประสานงานเพื่อการดูแลสุขภาพครอบครัวร่วมกับพยาบาลชุมชน แพทย์ บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

สุขภาพ สร้างระบบการส่งต่อร่วมกับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรในทีมสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผล ลัพท์ด้านสุขภาพได้อย่าง ชัดเจน สามารถพัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพครอบครัว ให้การดูแลสุขภาพ และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของครอบครัวผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย และมีทักษะการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีทั้งในระดับบุคคลและ ครอบครัว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสังคม มีความตระหนักในบทบาทพยาบาลและการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยรวม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว มีเป้าหมายผลิต มหาบัณฑิตทางการพยาบาล ที่มีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้

๑. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว

๒. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในด้านการ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว มีสมรรถนะในด้านการรักษาโรคเบื้องต้น การดูแลฉุกเฉินและการดูแลสุขภาพ ครอบครัวทั้งในบริบทของชุมชนและสถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ

๓. มีความรู้และสมรรถนะในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติการ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ตลอดจนพัฒนาความชำนาญด้านปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบครัวในบริบทชุมชนและสถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ

๔. มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นำ การประสานงานและการทำงานเป็นทีม กับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่คาดหวัง

๕. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการ ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้วยภารกิจที่มุ่งมั่นมามากกว่า ๒๘ ปี ของสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว จึงมีการพัฒนา หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง แนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๕ ประกอบด้วยวิชาการด้านต่างๆที่จะนำไปสู่ การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ได้แก่หมวดวิชาแกนซึ่งประกอบด้วยวิชาแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล นโยบายและระบบสุขภาพ การวิจัย สถิติ วิชาเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป เช่น การประเมินสุขภาพขั้นสูงและการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน (ทฤษฎีและปฏิบัติ) วิชาด้านการ พยาบาลครอบครัว เช่น การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ทฤษฎีและปฏิบัติ) และในส่วนสำคัญสุดท้ายคือ การทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งหลักสูตรมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา ๒ ปี หรือ ๔ ภาค การศึกษา

เชื่อมั่นว่า “พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาและดูแลสุขภาพครอบครัว” เป็น “พยาบาลประจำครอบครัว” สอดคล้องตามนโยบายและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ระเบียบการศึกษา

- ค่าสมัครและสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคศึกษาระดับปริญญาตรี 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคศึกษาระดับปริญญาโท 28,000 บาท

การรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม

จุดมุ่งเน้นการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงาน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีทุนผู้ช่วยสอนเพื่อฝึกการพัฒนาทางด้านวิชาการ เดือนละ 5,000 บาท

ที่เปิดสอน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
โครงการสาขาวิชา

ศึกษา

สมัครบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และการคัดเลือกเข้าศึกษา จะพิจารณาจากผลการเรียน

ค่าโครงการวิจัยหรือแนวทางการวิจัยของเรื่องที่ต้องการศึกษา (Concept Paper) ที่น่าสนใจรับรองความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ค่าสมัครและสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปีละ 30,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และสอบคัดเลือกประมาณเดือนมีนาคม

แหล่งทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงาน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีทุนผู้ช่วยสอนเพื่อฝึกการพัฒนาทางด้านวิชาการ เดือนละ 5,000 บาท

หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรละ 5 คน นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติ ตามความต้องการของประเทศต่าง ๆ

รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0-4320-2407 ต่อ 116
โทรสาร 0-4320-2561
หรือ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0-4320-2281-7 ภายใน 11939, 11940, 12038, 12040
เว็บไซต์ <http://www.kku.ac.th>



ค.พ.ย.

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Nursing
Khon Kaen University, Thailand.



สร้างคน

สร้างองค์ความรู้

สร้างสรรคัลสังคม

